

ด่วนที่สุด

ที่ ดง (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๐๐๕



กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ถนนพิทลุง ดง ๙๒๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ โดยทั่วไปลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน สภาพอากาศแห้งแล้ง เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ มีการเล่นสาดน้ำ ทำกิจกรรมกลางแจ้งที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำอุบัติเหตุทางถนน การจมน้ำ ฯลฯ รวมถึงอันตรายจากอากาศร้อน อาทิ โรคลมแดด (Heatstroke)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน ปี ๒๕๖๗ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เน้นการสื่อสารเชิงรุก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้

๑.๑ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งมักมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง การทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงกรณีอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่มักเกิดอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยให้หมั่นตรวจสอบและควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย

๑.๒ ในช่วงที่อากาศร้อนถึงร้อนจัด ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรดื่มน้ำเปล่าให้มากเพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศร้อนเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้

๑.๓ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นสาดน้ำ หรือการทำกิจกรรมทางน้ำ อาทิ การสาดน้ำใส่ผู้ที่ขับซิปเรดจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว การใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่จุดบอบบางของร่างกาย การทำกิจกรรมทางน้ำโดยไม่สวมใส่เสื้อชูชีพ/เสื้อชูชีพตัว รวมถึงขอให้หลีกเลี่ยงการเล่นสาดน้ำในสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลอดจนการใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

๒. กำชับให้ผู้อำนวยความสะดวกแต่ละระดับ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรกล สาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์การสาธาณกุศล จัดชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ประจำจุดเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จัดงานที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำที่ประชาชน นิยมไปเที่ยว

๓. หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ให้ดำเนินการ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และประสานการปฏิบัติกับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดทันที

สำหรับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ให้แจ้งกองอำนาจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นในกำกับดูแลทราบและดำเนินการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ผู้อำนวยการจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายแผนและอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๔๓๘๒



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

"เป็นหน่วยกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ชั้น 1 โทร./โทรสาร 0 7521 4382
ประจำวันที 5 เมษายน 2567



นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
เชิญชวนรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและผลกระทบจากอากาศร้อน
ในช่วงฤดูร้อน ปี 2567

ในช่วงฤดูร้อนโดยทั่วไปลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าว มีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ สภาพอากาศแห้งแล้ง เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้
ง่ายมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และ เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน อาทิ โรคลมแดด(Heatstroke) ประกอบกับในช่วงเดือน
เมษายน เป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและ เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางน้ำ การจมน้ำ ฯลฯ

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เน้นการสื่อสารเชิงรุก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย

สร้างการรับรู้ให้ประชาชน

- เข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยมักมีสาเหตุจากความประมาท
เล่นเลอะขาดความระมัดระวัง การทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
- รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงกรณีอัคคีภัยที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ให้หมั่นตรวจสอบและควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
สายไฟที่มีสภาพชำรุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย

ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนถึงร้อนจัด

- ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อ
เนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางได้แก่ เด็ก
เล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และ ผู้ที่ทำงานทำกิจกรรมกลางแจ้ง
- ควรดื่มน้ำเปล่าให้มากเพียงพอ สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศร้อน
เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ

การเตรียมความพร้อม



- กำชับให้ผู้อำนวยความสะดวกระดับเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน
- ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์การสาธารณสุขเขตจัดชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย
ประจำจุดเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จัดงานที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ตลอดจนบริเวณแหล่งน้ำที่ประชาชนนิยมไปเที่ยว

หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก



ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และประสานการปฏิบัติกับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางทันที

โทร 0 7521 4382

สง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง

LINE @1784DDPM

ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 Line id:@DDPM1784

trangdpm@gmail.com

